

แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานปลัด อบต. โทร ๐๔๔๐๐๙๘๒๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
๒. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ว่าการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๑.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงิน สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๑.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูล

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๕ โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาวางแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๓. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำ และการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

๔. ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการดำเนินงานของหน่วยงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
๒. แผนการดำเนินงานแสดงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
๓. แผนการดำเนินงานแสดงแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๔. แผนการดำเนินงานเป็นข้อมูลในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๕. แผนการดำเนินงานใช้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงการ / กิจกรรม

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอกในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอกและของหน่วยงานอื่นที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลกุตุจอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุตุจอกที่กำหนดไว้ ดังนี้

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์

แบบ ผด. 1

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	องค์การบริหารส่วนตำบลกุฉินารายณ์					หน่วยงานอื่น				หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็น ร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	
<p>๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>๑.๑ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ในการคมนาคมขนส่ง</p> <p>๑.๒ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง</p> <p>๑.๓ จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬา อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๑.๔ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำตามธรรมชาติ จัดแหล่งน้ำโดยการขุดสระ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ</p>	๑๑	๒๖.๘๓	๓,๐๐๕,๐๐๐	๓๘.๘๔	กองช่าง					

<p>๒. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p> <p>๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่อาศัยที่ดี มีสุข</p> <p>๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ใน ตำบล เช่นกลุ่มหมู่บ้าน กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มเลี้ยงสัตว์</p> <p>๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใช้วิถีชีวิตนาระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง</p> <p>๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้าและผู้บริโภค มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่ถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย</p> <p>๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าและจัดระบบ การผลิตการตลาดส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ แรงงานท้องถิ่น</p> <p>๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม.เพื่อขับเคลื่อน การทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน</p> <p>๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน</p>	๓	๗.๓๒	๑๙๐,๐๐๐	๒.๔๖	สำนักปลัด/ กองคลัง					
	๕	๑๒.๒๐	๕๐๐,๐๐๐	๖.๔๖	สำนักปลัด/ กอง การศึกษา/ สวัสดิการ สังคม					

<p>๒.๘ มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง</p> <p>๓. ด้านการพัฒนาสังคม</p> <p>๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)</p> <p>๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็กผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม</p> <p>๓.๔ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร</p> <p>๓.๕ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓.๖ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน</p>	<p>๕</p> <p>๒</p> <p>๓</p>	<p>๑๒.๒๐</p> <p>๔.๘๘</p> <p>๗.๓๒</p>	<p>๓,๔๗๑,๖๔๐</p> <p>๕๐,๐๐๐</p> <p>๔๐,๐๐๐</p>	<p>๔๔.๘๗</p> <p>๐.๖๕</p> <p>๐.๕๒</p>	<p>กองการศึกษา</p> <p>กองสวัสดิการ</p> <p>สำนักปลัด</p>					
--	----------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--

<p>๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬาากลาง ท้องถิ่นและอุปกรณ์การกีฬาที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๓.๘ สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน และ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของโรงเรียนในเขต ตำบลกุฉินารายณ์</p> <p>๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง ที่ดี</p> <p>๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วม แก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลัก ประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความ ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำ แผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของประชาชน</p> <p>๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และ รองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล</p>	๔	๙.๗๖	๒๒๐,๐๐๐	๐.๖๕	กองการศึกษา					
<p>๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำ ร่วม แก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลัก ประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความ ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง</p> <p>๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วน ร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดทำ แผนโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไป ตามเจตนารมณ์ของประชาชน</p> <p>๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการ ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และ รองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความ ต้องการของประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผล</p>	๒	๔.๘๘	๕๐,๐๐๐		สำนักปลัด					

<p>๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด</p> <p>๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี ต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ</p> <p>๔.๗ จัดโครงการ อบรม.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง</p>									
<p>๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีพืชมงคลและสงกรานต์ประเพณีและภูมิปัญญา ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป</p> <p>๕.๒ ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดในตำบลให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน</p> <p>๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ำผู้สูงอายุ</p> <p>๕.๔ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข</p>	๔	๘.๗๖	๑๗๐,๐๐๐	๒.๒๐	กองการศึกษา				

<p>๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๖.๑ จัดให้มีสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม</p> <p>๖.๒ รมรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชน และประชาชนในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก กำจัดขยะ และดูแลรักษาความสะอาด</p> <p>๖.๓ จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ดำเนินการสร้างระบบการเก็บ และกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม</p> <p>๖.๕ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดพื้นที่ฟู รักษาและหวงแหนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>	๒	๔.๘๘	๔๐,๐๐๐	๐.๕๒	สำนักปลัด					
รวมทั้งหมด	๔๑	๑๐๐	๗,๗๓๖,๖๔๐	๑๐๐						

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการแล้วเสร็จ			
							ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓				ไตรมาสที่ ๔		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเงินรายหัวนักเรียน) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ.๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๙ (กองการศึกษาฯ)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	๑,๔๕๑,๖๔๐	ตำบลจุกจอก	กองการศึกษาฯ													
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจุกจอก ๔ แห่ง โดยดำเนินการเบิกหักผลส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แบบพ.๐๒ หน้า ๓๑ ลำดับที่ ๔ (กองการศึกษาฯ)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา	๑,๘๘๐,๐๐๐	ตำบลจุกจอก	กองการศึกษาฯ													

